



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<b>สถานการณ์น้ำท่วม</b> -เสนอข่าว จ.อุบลราชธานี เช้าวันที่ 11 ก.ย. น้ำในแม่น้ำมูลอยู่ที่ 10.67 เมตร ไหลเข้าในห้างสรรพสินค้า ส่วนโรงเรียนสั่งปิดถึงวันที่ 16 ก.ย. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี รายงานผลกระทบ 25 อำเภอ โรงเรียนได้รับผลกระทบ 74 แห่ง รพ.สต. 3 แห่ง และสถานที่ราชการ 13 แห่ง
ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ มติชนออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒิจังหวัดพิจิตร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำกระสอบทรายเพื่อทำพนังกั้นน้ำ เนื่องจากอีกไม่ถึง 10 ชม. น้ำจะไหลเข้าท่วมรพ. พร้อมประกาศให้แพทย์และพยาบาลนำรถออกจากชั้นใต้ดินของรพ. และขนย้ายเวชภัณฑ์ที่ห้องเก็บชั้นใต้ดินขึ้นไปไว้บนอาคาร และได้เปิดวอร์รูมประเมินสถานการณ์วันต่อวัน มีผู้ป่วยหนัก 250 คน คนไข้สามัญกว่า 1,200 คน เบื้องต้นได้สำรวจระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบออกซิเจน สำรองเลือด สำรองน้ำ หากถูกตัดขาดจะมีน้ำใช้ได้ 5 วัน ส่วนผู้ป่วยหากถึงจุดวิกฤตจะเคลื่อนย้ายขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ขึ้นไป
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยโสธร เปิดเผยว่า มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับจังหวัดทุกวัน และวางแผนส่งทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร่วมสมทบพื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะชัย และ อ.ค้อวัง ที่ประชุมเห็นว่าสิ่งที่ต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านคือการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะยาน้ำกัดเท้าและชุดทำแผล ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และทหารเริ่มป่วยจากภาวะน้ำกัดเท้ามากขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนยังคงมีภาวะเครียดและนอนไม่หลับ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ส่งทีม MCATT ลงเยี่ยมญาติใจประชาชน
ไทยรัฐ	-เสนอข่าว สธ.สรุปรายงานผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ ถึงวันที่ 10 ก.ย. ข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสสจ. พบว่า มีผู้เสียชีวิต 37 ราย ใน จ.อุบลราชธานี 8 ราย พิจิตร 2 ราย พิษณุโลก 1 ราย อำนาจเจริญ 4 ราย ขอนแก่น 3 ราย ร้อยเอ็ด 6 ราย น่าน 1 ราย มุกดาหาร 1 ราย ยโสธร 10 ราย สกลนคร 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 18 ราย อยู่ใน จ.ชัยภูมิ 1 ราย กาฬสินธุ์ 1 ราย พิษณุโลก 15 ราย พิจิตร 1 ราย สถานพยาบาลได้รับผลกระทบ 83 แห่ง แบ่งเป็น สสจ. 1 แห่ง สสอ. 3 แห่ง รพ.10 แห่ง รพ.สต.67 แห่ง PCU 2 แห่ง ลำสุดเปิดให้บริการได้ปกติ 57 แห่ง เปิดให้บริการบางส่วน 14 แห่ง และปิดให้บริการ 11 แห่ง
ไทยรัฐ	ด้านนายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนทางการรับมืออุทกภัย พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในจุดเสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้ประกอบการร้านค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ยกสิ่งของให้พ้นจากน้ำ และออกประกาศเตือนให้ 3 อำเภอริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ไซโย เมือง และป่าโมก และ 2 อำเภอริมแม่น้ำน้อย คือ โพธิ์ทอง และวิเศษชัยชาญ เตรียมพร้อมเผื่อระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 10 ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
มติชน	-เสนอภาพข่าว กลุ่มอาสาสมัครอภัยภูเบศร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสอ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ส่งมอบเวชภัณฑ์สมุนไพร 2,000 ชุด ให้นายอำเภอเสลภูมินำไปแจกจ่ายชาวบ้านกุดเรือ ต.นางาม ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ผู้จัดการออนไลน์	<b>กัญชาทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย ร่วมสนทนาในรายการ "คนเคาะข่าว" ช่องนิวส์วัน ว่า กูมิใจไทยมีการเสนอแก้กฎหมายเพื่อทำให้นโยบายปลูกกัญชาครบวงจร 6 ต้นมาสู่การปฏิบัติ ฉบับแรก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติมให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ผลิต และจำหน่ายได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว พร้อมกับเสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เพื่อเพิ่มนิยามให้นำสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทยเข้ามาอยู่ในผู้รับอนุญาตด้วย แต่ทางกฎหมายต้องดูว่าหากปลูก 6 ต้น จะขอกับสถาบันฯ ได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์</p>	<p>หรือไม่ หรือต้องขอกับคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษด้วย นอกจากนี้ ยังมีคำถามเรื่องการปลดล็อก พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 21 ที่กำหนดการขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อนุญาตเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถ้าปลดล็อก หมอแผนไทย หมอพื้นบ้าน ฯลฯ จะสามารถปลูกยาให้คนไข้เฉพาะรายของตัวเองได้</p> <p>-เสนอจดหมายจากคนสายเขียว ว่า หากสามารถปลดล็อกกัญชาให้เสรีได้จริง บางที่ปัญหาเสพติดชนิดอื่นอาจจะลดลง เพราะผู้ติดยาอาจหันมาเสพกัญชาหรือใบกระท่อมแทน และกัญชาเสรีอาจช่วยลดปัญหาความเครียดของประชาชนจนไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบัน และอาจจะช่วยลดปริมาณผู้ป่วยจิตเวช ทั้งนี้ ความคิดเรื่องกัญชาเสรีพอจะมีเหตุผลบ้าง แต่ความคิดเรื่องรักษาโรคด้วยกัญชาและสมุนไพรอื่น ๆ จนละเลยการแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า เพราะรักษาโรคด้วยกัญชาเป็นการเสริมหรือทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>มติชน</p>	<p><b>หมอกควันภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กล่าวถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 8-44 มคก.ต่อลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>นพ.เฉลิมพล โอสถพรหมมา รักษาราชการแทน ผอ.สคร. ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ฤกษ์ลมโป่งพองโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก</p> <p>-เสนอข่าว นายภาส เส้นโตะเย็บ หัวหน้าปก.ยะลา เปิดเผยว่า คุณภาพอากาศในตัวเมือง จ.ยะลา อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วน อ.เบตง ค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผวจ.ยะลาได้สั่งการให้ สสจ.ยะลา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมอุปกรณ์ หน้ากากอนามัยเพื่อสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น</p> <p>-เสนอบทความว่า หมอกควันจากการเผาไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียขณะนี้ได้เข้าปกคลุมพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาเกือบ 1 สัปดาห์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางของอาเซียน (ASMC) เตือนว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศยังอาจเลวร้ายลงไปอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรมลายูเซีย</p> <p>นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาทุกประเภท ไม่อยู่ในบริเวณที่มีหมอกควันปกคลุม หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกและปาก กรณีที่ขี้ขี้ยานพาหนะในช่วงที่มีหมอกควันมาก ทักษะน้อยไม่ดี ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และสั่งการให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์เรนทร สงขลา โทร. 1669</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>พัฒนาสมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอสุปั๋ขาว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้สธ.เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้สามารถใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ร่วมกับการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาพัฒนารูปแบบให้สวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ และตลาดค้าปลีกในประเทศ</p> <p>-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล กล่าวว่า โครงการนำสมุนไพรคุณภาพสู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด สมุนไพรไทย ตำรับไทย มรดกโลก ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามตลาดที่ได้รับบริการส่งเสริม 2.การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ KING POWER และ CP X-TA ผ่านการคัดเลือก 11 บริษัทจากผู้ประกอบการ 35 บริษัท 3.การออกนิทรรศการแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 4.การเพิ่มช่องทางการขาย</p> <p>-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ สสว. เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวก และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยตลอดห่วงโซ่ สร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ แนวนหน้า เดลินิวส์ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>นำไปสู่การสร้างความมั่นคงของวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรได้ในอนาคต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ โดยร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่น เพิ่มช่องทางการตลาดด้านการค้าปลีก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล “OTOP ก้าวไกล สู่สากล” ซึ่งกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ</p>
<p>ข่าวสด เว็บข่าวสด เว็บมติชน ผจก.ออนไลน์ เว็บ thebangkokinsight บ้านเมืองออนไลน์ สำนักข่าวไทย มติชน เว็บบางกอกบิซนิวลส์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไทยพีบีเอส เว็บมติชน</p>	<p><b>รมว.สธ. ตรวจเยี่ยม รพ.ปาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ขับเครื่องบินส่วนตัวนำทีมผู้บริหาร สธ. ลงพื้นที่ รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนและสถานพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปฏิบัติงาน กำชับให้จัดหาเวชภัณฑ์ และเตรียมกำลังคนสำหรับดูแลประชาชน รวมถึงมอบรถพยาบาลให้ รพ.ปายไว้ใช้งานดูแลประชาชนด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 ลงพื้นที่ รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน จากมูลนิธิเซมไฮย รสภานนท์ และกล่าวว่า รพ.ปายเป็นรพ.ขนาดเล็ก ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 381 ราย ผู้ป่วยบางส่วนจำเป็นต้องส่งต่อไปรพ.ขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาเดินทาง 2.30 - 3 ชม. มูลนิธิ จึงสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลัง ข่าว</p>	<p><b>แหว รมช.สธ.</b></p> <p>-กล่าวว่า ประชุมวิชาการ สธ. ประจำปี 2562 ที่ จ.ชลบุรี มีการเชิญสมาคมแม่บ้านมาร่วมงานด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. จึงออกตัวว่างานนี้เหล่าผู้บริหารและอธิบดีกระทรวง เกือบและเรียบร้อยเป็นพิเศษเพราะมีเหล่าแม่บ้านของแต่ละบ้านมาร่วมงานด้วย ไม่เว้นแม้แต่ตัวเองที่ก็ควรรยามาด้วย</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ค้ายารพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยมงการตรวจสอบราคาขาย จากเว็บไซต์กรมการค้าภายในพบรพ.เอกชนหลายแห่งมีกำไรจากการขายยาตั้งแต่ 100% จนเกิน 1,000% ว่า ได้แจ้งรพ.เอกชนแล้วว่าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาต้องแจ้งให้กรมฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน หากไม่ชี้แจงการคิดราคาขายหรือชี้แจงแล้วเหตุผลฟังไม่ขึ้น จะใช้ดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยกรณีการขายยาราคาสูงเกินจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดแยกรพ.เอกชน 354 แห่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรพ.ที่คิดค่ายาและค่าบริการแบบแพงสุดโตะ กลุ่มที่คิดราคาขายและค่าบริการระดับกลาง และกลุ่มที่คิดราคาขายและค่าบริการแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมฯ ให้ประชาชนเปรียบเทียบราคา ก่อนใช้บริการ คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน ต.ค.นี้ สำหรับการร้องเรียนค่าบริการพยาบาลแพงผ่านศูนย์รับแจ้งความคดียา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ล่าสุดมีผู้ร้องเรียนประมาณ 30 ราย มากที่สุดคือ ค่ารักษาพยาบาลแพง รองลงไปคือ การเก็บค่าห้องและรักษาเกินความจำเป็น จะเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไป</p>
<p>มติชน เว็บไทยพีบีเอส เว็บมติชน สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ว่า สธ.ให้ความสำคัญในการเร่งรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ ปี 2562-2565 ข้อมูลจาก WHO ปีนี้ทั่วโลกพบผู้ป่วยมากที่สุด คือ มาดากัสการ์ ยูเครน ฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหัด 4,435 ราย เสียชีวิต 14 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ นครราชสีมา บัตตานี เพชรบุรี เชียงใหม่ และตาก แนะนำผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>อาการแพ้พิษแมลง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีแม่ค้าส้มตำ อ.เมือง จ.พัทลุง ถูกผึ้งต่อยหน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บ sanook เว็บบางกอกบิชนิวส์ สำนักข่าวไทย เว็บแนวหน้า</p>	<p><b>บวม ถอดเหล็กในออกแล้วไม่ไปรพ. สุดท้ายเสียชีวิต ว่า ผู้ป่วยอาจเกิดอาการแพ้ชนิดรุนแรง</b> พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ความรุนแรงของโรคมักขึ้น ได้แก่ อายุ โรคประจำตัว ยาที่ใช้อยู่ การแพ้ชนิดรุนแรง อาการที่พบบ่อยสุด คือ ลมพิษ ผื่นหนังบวมมาก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องรีบส่งต่อผู้ป่วยเข้าสถานบริการทางการแพทย์หรือรถฉุกเฉินโดยด่วนที่สุด</p>
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ปัญหาสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์</b> -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฝากครรภ์ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาทางทันตกรรม คือ ช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน -ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า จากรายงานวิจัยผลการตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ พบว่าร้อยละ 90.3 มีฟันผุ โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 6.37 ซี่ต่อคน และร้อยละ 91.8 จำเป็นต้องได้รับการขูดหินน้ำลาย การติดเชื้ในช่องปากทั้งจากโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ในรายที่มีโรคปริทันต์อาจก่อให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ และเชื้อโรคจากช่องปากแม่ที่ฟันผุสามารถถ่ายทอดไปยังลูกทำให้ทารกเสี่ยงฟันผุเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ</p>	<p><b>ปรับสูตรยาแก้ท้องเสีย</b> -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย. ตรวจสอบพบว่ายาแก้ท้องเสียบางทะเบียนเป็นยาสูตรผสมที่มียาต้านจุลชีพมากกว่า 1 ตัว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการแพ้ยาและเพิ่มโอกาสเกิดเชื้อดื้อยา ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเกินความจำเป็น จึงออกคำสั่ง สธ. ที่ 279/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีข้อบ่งใช้แก้ท้องเสีย ชนิดรับประทานสำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบด้วยยา Furazolidone Neomycin หรือ Diiodohydroxyquin รวมถึงข้อห้ามยากลุ่มอื่นที่หมายถึง Diiodohydroxyquin และประกาศ สธ. ที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ยาที่ต้องแจ้งค่าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของค่าเตือนฉบับที่ 67 ยาควบคุมพิเศษฉบับที่ 52 ยาอันตรายฉบับที่ 33 รวมถึงประกาศ อย. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายยาชนิดรับประทาน สำหรับมนุษย์ที่มีส่วนประกอบของยาดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ผลิต นำเข้า ยาแก้ท้องเสียที่มีส่วนประกอบตามรายละเอียดในคำสั่ง สธ. ต้องยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาภายใน 180 วัน คือภายในวันที่ 6 ม.ค. 2563 หากพ้นกำหนด สธ.จะดำเนินการเพิกถอนทะเบียนตำรับยาต่อไป</p>
<p>ข่าวสด เว็บ sanook สยามรัฐ เว็บไทยพีบีเอส</p>	<p><b>มะเร็งปอด</b> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งปอดพบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง นพ.วีรุณี อิมสารานู ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่ พันธุกรรม และสัมผัสสารก่อมะเร็งอื่นๆ เช่น ก๊าซเรดอนแร่ใยหิน ริงส์ดีวันธูป ควันจากท่อเสีย และมลภาวะทางอากาศ การตรวจคัดกรองในรายที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดสูงเป็นการค้นหาหะยะเริ่มแรกและให้การรักษาดังแต่เนิ่น ๆ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่และหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ</p>
<p>สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น มติชนออนไลน์ Workpointnews</p>	<p><b>เตือนจัดฟันแฟชั่น</b> -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการสบฟัน ผิดปกติ ฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันยื่น ต้องมีทันตแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน การจัดฟันแฟชั่นที่ลักลอบให้บริการติดอุปกรณ์ลวดดัดฟันแฟชั่นผิดกฎหมาย คิดค่าบริการในราคาถูก เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ทั้งจากการติดเชื้อ เกิดแผลอักเสบและถึงแก่ชีวิตจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์</p>
<p>ข่าวสด มติชน</p>	<p><b>วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก</b> -เสนอข่าว วันที่ 28 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)ปัจจุบันยังไม่มียารักษา แนะนำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1.เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำไปฉีดวัคซีนเมื่อมีอายุ 2-4 เดือน 2.ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูง 3.ทำหมันแบบถาวร 4.ยึดหลัก 5 ย. อย่าเหยย อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัขฟรี พร้อมการเสวนาเลี้ยงไส้ใจและรับผิดชอบ แข่งขันระบายสีชิงเงินรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ในวันที่ 28 ก.ย. 2562 ณ แจ่งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ่งวัฒนะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ workpoint เว็บไซต์ thaiPBS</p>	<p><b>เพิกถอนทะเบียนตำรับยาพาราเซตามอล</b></p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่ง สธ. ที่ 780/2562 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น พบอาการแพ้ยาและอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับจากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา ได้มีคำสั่งสธ.ให้ผู้อนุญาตที่ยังไม่ได้ยื่นแก้ไขทะเบียนตำรับยาเร่งดำเนินการ แต่ปรากฏว่าผู้อนุญาตไม่แก้ไขทะเบียนตำรับยาให้เป็นไปตามคำสั่งข้างต้น 25 ตำรับ จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทานทั้ง 25 ตำรับ หากผู้อนุญาตใดไม่เห็นด้วย ให้ทำคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>กรมอนามัย - CAT พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว บมจ. กสท.โทรคมนาคม ร่วมมือกับ กรมอนามัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 บริหารจัดการข้อมูล big data และระบบ cloud computing เพื่อพัฒนาบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง</p>
<p>เว็บไซต์ thaiPBS</p>	<p><b>แพทย์แจ้งความญาติโพสต์ตำหนิ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิระศักดิ์ ทำประโยชน์ แจ้งความหมิ่นประมาทกรณีญาติผู้ป่วยถ่ายภาพหน้าห้องฉุกเฉินโพสต์ลงเฟซบุ๊กพร้อมตำหนิรักษาซ้ำและชมชู้ทำร้ายร่างกาย โดยนพ.จิระศักดิ์ ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ผู้ปกครองพาเด็กมาตรวจเวลา 18.30 น. ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก 3 วัน และปวดหู 6 ชั่วโมง ขณะนั้นมีผู้ป่วยทั้งโดรวายเรื้อรัง, โรคหัวใจ เด็ก 3 คนกินเห็ดพิษแล้วดับอีกเสบ กำลังรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉิน โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวรอตรวจเพียง 12 นาที ซึ่งที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ เนื่องจากต้องการให้กระทรวงมีระบบป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่ที่ซัดเงิน รวมถึงต้องการให้คนไทยเคารพสิทธิ์และเห็นใจกันมากกว่านี้ และต้องการให้ทุกคนรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งความรู้ด้านสุขศึกษามากกว่านี้</p> <p>ล่าสุด นพ.จิระศักดิ์ได้พบคนโพสต์ที่โรงพักตามที่ตำรวจนัด ซึ่งผู้โพสต์ได้ขอโทษยอมรับผิด พร้อมจ่ายค่าสินไหม 5,000 บาท และจะโพสต์ขอโทษนพ.จิระศักดิ์และรพ.เป็นเวลา 3 วัน โดยนพ.จิระศักดิ์ได้นำเงินไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปมาบริจาคให้ รพ.</p>
<p>เว็บมติชน เว็บเนชั่นทีวี สปริงนิวส์</p>	<p><b>ข่าวลวงเปลือกไข่รักษากระดูกพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว อย.ระบุงรณมีการแชร์เรื่องนำเปลือกไข่มาบดผสมน้ำดื่มรักษาโรคกระดูกพรุน ยังไม่มีข้อมูลพิสูจน์และอาจได้รับอันตรายจากเชื้อก่อโรคที่ติดมากับเปลือกไข่ พร้อมแนะนำอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น นม ผลิตภัณฑ์จากนม ชีส โยเกิร์ต เนย ปลาตัวเล็ก กุ้งฝอย ปลาซาร์ดีน ผักใบเขียว บรอกโคลี เต้าหู้ ถั่ว เป็นต้น</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>โรคเนื้อเน่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า ในปี 2559-2561 จ.เลย มีผู้ป่วยกลุ่มโรคเนื้อเน่าสูงสุด รพ.ต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากเพราะเป็นโรคที่ต้องนอนใน รพ.นาน อาจมีการสูญเสียอวัยวะจากการตัดเท้า ตัดแขน ตัดขา หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด สาเหตุจากข้อมูลวิชาการกรมควบคุมโรค เกิดจากการสัมผัส การใช้สารเคมี ได้แรงประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยงพร้อมกระตุ้นให้ อสม.สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้นี้ให้มากขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารณา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ได้สั่งการให้สถานพยาบาลทุกแห่งใน จ.ชัยนาท ฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ซึ่งพบมากในเด็กเล็ก เด็กอนุบาล ให้ควบคุมความสะอาดในร.ร.อนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก เนิร์สเซอร์รี่ สระว่ายน้ำ และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ หากเด็กมีไข้สูง มีตุ่มใสตามฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า หรือปาก ให้พาไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>โรคหัวใจ</b></p> <p>- เสนอข่าว ผศ.นพ.พิสิษฐ หุตะยานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เผย การตรวจวัดสารบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจแบบ high sensitivity cardiac troponin T ให้ผลการตรวจวัดอย่างละเอียดและมีความแม่นยำ ช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยผู้ป่วย ทำให้แพทย์สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไปได้เร็วขึ้น แพทย์และบุคลากรในห้องฉุกเฉินมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยหนักรายอื่นเพิ่มขึ้น ลดปัญหาความแออัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ของห้องฉุกเฉินได้อย่างมาก และส่งผลดีต่อระบบการรักษาดูแลผู้ป่วยโดยรวม
ไทยโพสต์	<b>หลอกโรงงานผลิตกระเป๋าสวม.</b> -เสนอข่าว นายวรรณะ เศษโถ เจ้าของ บ.มณฑกานต์ แบ็ค จก. ร้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากถูกบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งติดต่อให้ผลิตกระเป๋าสวม. ส่งให้กับสธ. 200,000 ใบ ค่าจ้างผลิต 68 ล้านบาท จึงตกลงทำสัญญาเมื่อปี 2554 ให้ระยะเวลาผลิตประมาณ 5 เดือน โดยส่งตัวอย่างไป 1,500 ใบ ได้รับเงินตามปกติ จึงสั่งวัตถุดิบจากหลายบริษัทเพื่อเร่งผลิตให้ทันตามออเดอร์ แต่หลังส่งกระเป๋าลอตแรก 100,000 ใบ ได้รับคำตอบว่าผู้ที่ติดต่อให้ทำได้สั่งยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดโดยไม่ทราบเหตุผล ทำให้ถูกบริษัทที่สั่งวัตถุดิบมาผลิตกระเป๋าสวมเรียกค่าเสียหายเกือบ 40 ล้านบาท
ข่าวสด ไทยรัฐออนไลน์	<b>กทม.ติดตั้งหอฟอกอากาศ</b> -เสนอข่าว นายชาติรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ภายในเดือนนี้ สสส. ร่วมกับภาคเอกชน จะทดลองติดตั้งหอฟอกอากาศ 1 แห่งในพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าน้ำค้างสามเสนเตอร์ เขตปทุมวัน โดยตรวจวัดค่าฝุ่น pm 2.5 ก่อนและหลังการติดตั้งหอฟอกอากาศ และในอนาคตคาดว่าจะติดตั้งในพื้นที่การจราจรหนาแน่นติดขัดที่มักมีปัญหาฝุ่น pm 2.5 เกินค่ามาตรฐานตลอดทั้งปีต่อไป
เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึงเดลินิวส์	<b>บุหรี่ไฟฟ้า</b> -เสนอจดหมาย จากตัวแทนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ระบุว่า ตนและเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าต้องการให้ประเทศไทยมีการกำหนดนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับนานาชาติ และเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการ ผู้สูบบุหรี่จะได้มีข้อมูลที่เหมาะสมในการตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ จึงอยากให้มีแนวคิดที่ก้าวหน้าเหมือนกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์ โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	<b>เด็กไทย 1 ใน 5 เผชิญความยากจน</b> -เสนอข่าว ผลการศึกษาด้านความยากจนหลายมิติของเด็ก โดยสภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย พบว่า มีเด็กที่มีสัดส่วนความยากจนหลายมิติ ทั้งการศึกษา สุขภาพ มาตรฐานการดำรงชีวิต และสวัสดิภาพ กว่า 21.5% หรือ 1 ใน 5 ระดับความรุนแรงของความยากจน 34.7% ดัชนีความยากจนหลายมิติ 0.075 โดยมีความยากจนในมิติด้านการศึกษามากที่สุด 42% รองลงมา คือ ด้านสุขภาพ 30% ด้านสวัสดิภาพ 18% และมาตรฐานความเป็นอยู่ 10% ตามลำดับ



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch